

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จึงจัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร และ พนักงาน ได้รับทราบ มีความเข้าใจ มีส่วนร่วม และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จวับังคับและกฎหมาย (Compliance Risk)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของบริษัทที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) เป็นผู้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดระดับความเสี่ยง และระดับความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขององค์กรและรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และ พนักงานเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้ รวมถึงมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ บริษัท ต้องได้รับการดำเนินการ ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
2. ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
3. จัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องตามนโยบายหรือกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยคำนึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลประโยชน์หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยง
4. ติดตามผลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญของ บริษัทได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

ในกรณีที่พบว่าบริษัทมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงถึงสูงมากซึ่งอาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงความเสี่ยงดังกล่าวโดยเร็ว

การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องทำการทบทวนนโยบายฉบับนี้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565